



❖❖ ผ่านพ้นปีใหม่ไม่ทันไร “ธามินทร์ พานิชชีวะ” บอลใหญ่ใจดีตอนเมืองโพลล์เวย์ ก็เตรียมจัดกิจกรรมร่วมกับกองทัพอากาศภายใต้โครงการ “กองทัพอากาศ ปันจักรยาน ร่วมใจรักดีรักในหลวง” โดยแบ่งเลนบนทางยกระดับตอนเมืองโพลล์เวย์ให้สิงห์นัก

ปั่นทั้งหลายได้ออกกำลังกัน โดยมีปลายทางที่รพ.ศิริราช เพื่อร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 05.30-13.30 น. งานนี้ใครสนใจเตรียมพิถีพิถันร่างกายให้พร้อมแล้วพบกันยังจุดสตาร์ตที่โรงเรียนนายเรืออากาศจ้า??❖❖ ส่วน บมจ.อี.ฟอร์.แอล.เอ็ม (EFORL) ผู้คร่ำหวอดในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งมีผลกำไรสดใสซาส์อย่างต่อเนื่อง มาปีนี้ หลายๆ ท่านจับตาดูว่าหลังคว่ำขึ้นปลา มัน “วุฒิศักดิ์” เป็นลูกรักแล้ว ผลงานจะก้าวกระโดดหรือไม่ กูรูหลายสำนักก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าปีนี้รอรับปันผลกันได้เลย เพราะคิดลูกคิดแล้ว รายได้จากวุฒิศักดิ์ อย่างต่ำก็ปีละ 2,000 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ปีก็คุ้มทุน แถมเป็นลูกรักที่มีกำไรสะสมแบบเบียร์เวอร์... แบบนี้



>>> ธามินทร์ พานิชชีวะ

จะให้เห็นปันผลตามที่คาดการณ์กันหรือป่าว เฮีย “ธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์” จะว่าอย่างไรทราบแล้วเปลี่ยน!!! ❖❖ เวลาเดินไปเร็ววาว-เร็ว...เพลอเพลอเดียว, ก็ใกล้ถึงช่วงของการประกาศผลประกอบการประจำปี 2557 กันแล้วเหอเนี่ย หลายบริษัทคงมีข่าวดีมาน่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นชื่นใจ ไม่ต่างจากเฮียพล “สมพล ธนดำรงศักดิ์” กรรมการผู้จัดการของ FPI บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี ที่แน่่ว่างานนี้ท่าจะมีเฮ!!! ก้อแห่ม...เห็นๆ กันอยู่ว่าที่ผ่านมา FPI เค้าเป็นเจ้าแห่งการทำลายสถิติมาโดยตลอด ยังไงปีนี้ ก็ขอแอบลุ้นไปกับผู้ถือหุ้นว่าผลประกอบการ FPI จะทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือไม่ด้วยคนนะ!!! ❖❖ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจับตามอง เมื่อผู้นำสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัยและผู้ผลิตรถการบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง Workpoint มาจับมือร่วมกัน เมื่อ “มารุต อรรถไกรวัลลพ” ผู้บริหารคนเก่งแห่ง VGI นำไฮไลต์รายการปริศนาสายฟ้าแลบ เกมโชว์ ที่ได้รับความนิยมในช่องเวิร์คพอยท์ มาออกอากาศผ่านสื่อมัลติมีเดียกว่า



>>> สมพล ธนดำรงศักดิ์

2,000 จอ บนรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อโปรโมตรายการสร้างความบันเทิงให้ผู้โดยสารที่มีมากกว่า 1 ล้านคน ที่สร้างกระแสตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก งานนี้ต้องรอดูว่าจะมีความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่เชื่อว่าเมื่อ 2 ยักษ์ใหญ่ขยับทำแต่ละโปรเจกต์ย่อมสร้างเสียงฮือฮาให้แก่วงการแน่นอน...!!! ❖❖ เรียกว่า HOT ตั้งแต่ต้นปีจริงๆ สำหรับ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ที่เริ่มเดือนแรกของปี 58 ก็เดินสายไรด์โชว์ นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซะแล้ว ล่าสุด 3 ผู้บริหารไฟแรง



นำทีมโดย บอสใหญ่ คุณหมอมอ “สมยศ อนันตประยูร” ควงคู่ MD สาวสวยข้างกาย “จรีพร อนันตประยูร” และหนุ่มหล่อ “อรรถวิทย์ เจริญทรัพย์ากร” เดินสายให้ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน ในสิงคโปร์ และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค.58 ❖❖ แว่วว่าการโรดโชว์ในครั้งนี้ เรียกว่า ดึงความสนใจจากเหล่าบรรดาสถาบันมิใช่ น้อย ก็แหม..!! WHA เล่น ควง บมจ.เหมราช (HEMRAJ) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สะขนาดนี้ จะไม่ให้เป็นจุดสนใจได้อย่างไร แว่วๆ มาว่า เปิดฉากโรดโชว์วันแรก ก็ HOT สมกับเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจนี้คม



>>> ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล

อุตสาหกรรมใหม่ประเทศไทย !! ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับการสลับกันทำหน้าที่เดินสายพบปะนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง ของ บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ KTIS ล่าสุดเป็นคิวของ “ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ที่รับเชิญเข้าร่วมงาน SET Thai Corporate Day ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Thailand : ASEAN’s Gateway to GMS” ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 2558 งานนี้มีผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมงานจำนวน 220 ราย เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 68 ราย หลังจบงาน เชื่อได้เลยว่า KTIS ก็คงเนื้อหอมไม่แพ้ทุกงานโรดโชว์ที่ผ่านมา...??